



Thánh Lễ với trẻ em: 'Chúa Thánh Thần đồng hành với chúng ta trong cuộc sống'

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Francesca Merlo)

Trong Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô nhân Ngày Trẻ em Thế giới đầu tiên, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ “Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta, Chúa Giêsu đã cứu độ chúng ta và Chúa Thánh Thần đồng hành cùng chúng ta trong suốt cuộc đời”.

Kết thúc Ngày Trẻ em Thế giới đầu tiên – một sự kiện được tổ chức theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô, sự kiện hôm qua (25/5/2024) đã quy tụ khoảng 50.000 bạn trẻ tại Sân vận động Olympic ở Rome – và hôm nay (26/5/2024) là Thánh lễ bế mạc được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Hôm nay là Chúa Nhật Chúa lễ Ba Ngôi, và Đức Thánh Cha đã chia sẻ về ngày lễ này trong bài giảng.

Phát biểu với các em nhỏ đang tụ tập, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến sự hiệp nhất và tình yêu sâu sắc trong Chúa Ba Ngôi, Ngài mô tả Chúa Ba Ngôi như một gia đình: “Chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhưng có bao nhiêu ‘Thiên Chúa’? Thừa chỉ có Một Thiên Chúa trong ba ngôi vị”.



Quảng trường Thánh Phêrô đầy các em, nhân Ngày Trẻ em Thế giới

Đức Thánh Cha tiếp tục hỏi các em “khi chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, lời cầu nguyện mà tất cả chúng ta cầu nguyện là gì?” Các em đáp: “Kinh Lạy Cha”, sau đó Đức Thánh Cha khuyến khích các em luôn tìm kiếm sự hướng dẫn từ Thiên Chúa Cha, Đấng đã tạo dựng nên tất cả chúng ta và yêu thương chúng ta cách sâu sắc.

Sau đó, ĐTC tập chú ý vào Chúa Giêsu, Chúa Con, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về tầm quan trọng của Chúa Giêsu trong cuộc sống của các em. Ngài nói: “Chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu vì Ngài giúp đỡ chúng ta, ở gần chúng ta và ngay cả khi chúng ta rước lễ, chúng ta rước Chúa Giêsu và Ngài tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta”. Sau đó ĐTC hỏi: “Có thật Chúa Giêsu tha thứ mọi sự không?” và các em trả lời “có!”



Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự thánh lễ nhân Ngày Trẻ em Thế giới

Sau đó Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục nói về Chúa Thánh Thần. Ngài giải thích rằng việc thấu hiểu về Chúa Thánh Thần có thể là một điều khó, khi mô tả Chúa Thánh Thần là sự hiện diện thiêng liêng bên trong chúng ta, được nhận lãnh qua Bí tích Rửa tội và các Bí tích. “Chúa Thánh Thần là Đấng đồng hành cùng chúng ta trong cuộc sống,” ngài nói với các em trước khi khuyến khích các em cùng nhau lặp lại cụm từ này. Ngài giải thích rằng Chúa Thánh Thần hướng dẫn các em làm điều tốt và mang lại niềm an ủi cũng như sức mạnh trong những lúc khó khăn.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói với các em về Đức Maria. “Tên của Mẹ Thiên Đàng của chúng ta là gì?” ĐTC hỏi và các em trả lời: “Maria.” Sau đó tất cả cùng nhau đọc Kinh Kính Mừng.



Trước đền thờ thánh Phêrô

Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các em cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà, những trẻ em bị bệnh và cho hòa bình trên thế giới. “Hãy cầu nguyện cho tất cả”, Đức Thánh Cha kết luận, “để tất cả chúng ta có thể tiến bước”.